

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. สต็อกปาล์มมีนาคมสูงกว่าจุดวิกฤติ
๒. สศก.ประเมินผลส่งเสริมเครื่องจักรช่วยลดค่าใช้จ่าย
๓. เศรษฐกิจเกษตร: ทำไมข้าวสหกรณ์จึงมีคุณภาพ
๔. ตัดหนี้สูญเกษตรกรขงกรม. ๑๐ มี.ค.
๕. กระทรวงเกษตรฯบูรณาการการปฏิบัติในระดับพื้นที่
๖. เกาะข้าวเกษตร
๗. แจงกองทุนฟื้นฟูปลดหนี้เกษตรกร
๘. แก้ปัญหายางค้ำสต็อก
๙. กลุ่มน้ำตาลลุยร้อง WTO
๑๐. สัมมนาปรับวิถีเกษตรกรไทยก้าวทันตลาดการค้าเสรี
๑๑. คลัง - พาณิชย์จ่อตั้งกรรมการฟ้องชดเชยขาดทุนจํานำข้าว
๑๒. เร่งพัฒนา - จัดเรตตั้งระบบสหกรณ์ไทยทั่วประเทศ
๑๓. เร่งถ่ายโอนภารกิจรับรองมาตรฐาน กรมวิชาการเดินหน้าส่งไม้ภาคเอกชน
คาคปี ๕๙ คลุมทั้งระบบ

หนังสือพิมพ์

- เดลินิวส์
แนวหน้า
เดลินิวส์
มติชน
เดลินิวส์
เดลินิวส์
ข่าวสด
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
แนวหน้า



นายเลอศักดิ์ รุ่งตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ปาล์มน้ำมันปี 2558 ว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดทั้งสิ้น 12.57 ล้านตัน ซึ่งจากการลงพื้นที่ในจังหวัดกระบี่และ สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่า ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นตั้งแต่ เดือนมีนาคม และจะมีปริมาณมากสุดในเดือน เมษายนต่อเนื่องไปถึงเดือนพฤษภาคม 2558 ประกอบกับกรมการค้าภายในได้มีการตรวจ

สต็อกปาล์มน้ำมันมีนาคมสูงกว่าจุดวิกฤติ

สต็อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2558 พบว่า มีปริมาณ 123,947 ตัน เมื่อรวมกับปริมาณน้ำมันปาล์มที่จะออกสู่ตลาดในเดือนมีนาคมอีกประมาณ 151,137 ตัน ทำให้ผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบเดือนมีนาคม อยู่ที่ 275,084 ตัน โดยเมื่อหักปริมาณการบริโภคโดยตรงและใช้ในอุตสาหกรรม 80,000 ตัน ใช้ผลิตพลังงานทดแทน 35,000 ตัน และส่งออก 5,000 ตันแล้ว ต้นเดือนมีนาคมนี้ จะมีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ 149,415 ตัน ซึ่งเป็นระดับสต็อกที่สูงกว่าจุดวิกฤติ (ความต้องการใช้ 115,000 ตันต่อเดือน)

ดังนั้น คณะอนุกรรมการเพื่อ

บริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 จึงมีมติร่วมกันว่า ไม่มีความจำเป็นจะต้องนำเข้าน้ำมันปาล์มเพิ่มเติมอีก และให้ติดตามสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่อง

หากผลผลิตปาล์มน้ำมันยังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น หรือมีสต็อกน้ำมันเพิ่มขึ้น ก็จะปรับสัดส่วนการใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตไบโอดีเซลให้กลับไปเป็น 7 ได้ตามปกติ

และเพื่อไม่ให้เกษตรกรได้รับผลกระทบปัญหาทางด้านราคา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งหวังให้เกษตรกรขายผลปาล์มสดทั้งทะลายที่มีคุณภาพและได้รับราคาไม่ต่ำกว่า กิโลกรัมละ 5 บาท จึงขอให้เกษตรกรให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพทะลายปาล์มน้ำมัน ไม่ตัดปาล์มดิบ ซึ่งมีผลทำให้อัตราน้ำมันที่สกัดได้ต่ำลง.



สศก.ประเมินผล ส่งเสริมเครื่องจักร ช่วยลดค่าใช้จ่าย

นายสุรศักดิ์ พันธุ์พ รองเลขาธิการ และโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร โดยพัฒนาความรู้ด้านเทคนิคการใช้การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น 3,000 ราย ผ่านการอบรม 3 รุ่น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลดรายจ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร และพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชนอีก 100 ราย รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตร

ทั้งนี้ สศก. ได้ติดตามจากเกษตรกรที่ผ่านการอบรม รุ่นที่ 1 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และสิงห์บุรี จากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 30 ราย พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรร้อยละ 52 มีความรู้ในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรมาก่อนแล้ว เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การซ่อมเครื่องสูบน้ำ และเครื่องพ่นยา เป็นต้น โดยเกษตรกรที่ผ่านการอบรมร้อยละ 71 ได้นำความรู้ไปปฏิบัติใช้แล้ว สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในเมืองต้นได้ 1,500 บาทต่อราย และมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 50 เนื่องจากเป็นการช่วยลดต้นทุนในการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรได้ดี อย่างไรก็ตาม เมื่อเกษตรกรผ่านการอบรมช่างเกษตรระดับ 1 แล้ว จะมีการคัดเลือกให้เข้ากิจกรรมการจัดอบรมช่างเกษตรระดับ 2 และ 3 ต่อไป



เมื่อไม่นานมานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวและการบริหารจัดการเรื่องการตลาดข้าวของไทยได้ร่วมจัดทำโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีขึ้น โดยให้สหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันข้าวไทยสู่สากล

22

โดยมี สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด อำเภอศรีนคร



ทำไมข้าวสหกรณ์จึงมีคุณภาพ

จังหวัดสุโขทัย สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร มีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จังหวัดพิษณุโลก เป็นกอง

สินค้าเกษตรของไทยได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะข้าวเป็นสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด แต่ผลผลิตต่อไร่ในประเทศไทยในเกณฑ์ที่ต่ำมาก ผลผลิตข้าวในปี 2552 ผลผลิตเฉลี่ย 406 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิต

เดลินิวส์
สหกรณ์มั่นคง
สมาชิกมั่นคง ประเทศยั่งยืน

สามารถนำไปเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ที่ร่วมรายการ ภายในงาน "365ข้าว 365ไทย" บริเวณห้างค้าปลีกธัญญา วันที่ 6 มีนาคม - 5 เมษายน 2558

เงื่อนไขส่วนลด : เฉพาะสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการ

10%

ดูปออง ส่วนลด มูลค่า



หนุ่ยที่สำคัญ ทั้งนี้เนื่องจากการเชื่อมโยงกันเป็นเขตการค้าเสรี AFTA ได้มีข้อตกลงทางการค้าและมาตรการทางภาษี ซึ่งจะต้องเป็นศูนย์ ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2553 ที่ผ่านมา ทำให้



นาปรังผลผลิตเฉลี่ย 279 กิโลกรัมต่อไร่ เท่านั้น ในขณะที่ต้นทุนกลับสูงขึ้นเพราะมีการใช้เมล็ดพันธุ์ไม่มีคุณภาพ มีข้าวตอก ข้าวแดงปนมาจำนวนมาก ทำให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ และมีสิ่งเจือปนสูง ไม่ต้านทานต่อโรคแมลง ซึ่งอาจเกิดจากการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง หรือซื้อพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพจากภาคเอกชนมาเพาะปลูก ประกอบกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของทางราชการไม่เพียงพอกับความต้องการของ

เกษตรกร และส่วนใหญ่เกษตรกรจะทำนาหว่านซึ่งใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่สูงเกินความจำเป็น โดยใช้ถึง 25-30 กก.ต่อไร่ เพราะกลัวไม่ออก และต้องการได้ต้นข้าวมาก ๆ จะได้มีรวงมาก ๆ ทำให้ต้นทุนสูง ต้องใช้ปุ๋ยมากขึ้น สภาพดินเสื่อมโทรม เนื่องจากมีการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมีจำนวนมาก จึงทำให้ต้นทุนสูงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นเงาตามตัว

เพื่อแก้ไขปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์ ผลิตเมล็ดพันธุ์หลักให้กับสหกรณ์และกระจายพันธุ์ให้กับเกษตรกรเครือข่าย และเกษตรกรสมาชิก ได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและให้ท่านมาเพียงปีละ ๒ ครั้ง ซึ่งผลผลิตที่ได้ดีกว่า ได้ข้าวที่มีคุณภาพ และปริมาณมากกว่า ลดต้นทุนการ

ผลิต นำมาซึ่งกำไรที่เพิ่มขึ้น ที่สำคัญ
ลดการใช้สารเคมีได้เป็นอย่างมาก ยัง
ผลให้การเจริญของสารเคมีในข้าว
ลดน้อยลง อันเป็นประโยชน์ต่อผู้
บริโภคโดยตรง



ปัจจุบันสมาชิก
สหกรณ์ได้นำเมล็ดพันธุ์
ข้าวจากโครงการไปปลูก
ในแปลงนาของตนเอง
เมื่อผลผลิตออกมาก็ส่ง
จำหน่ายให้กับสหกรณ์
เพื่อแปรรูปส่งเข้าตลาด
เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภค
ตั้งที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ และ
นี่คือเหตุผลสำคัญที่ว่าทำไม
วันนี้ข้าวของสหกรณ์จึงเป็น

ข้าวที่มีคุณภาพตามหลักวิชาการและมาตรฐาน
สากลจนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป โดยเฉพาะ
พ่อค้าส่งออกข้าวสารไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

ที่เข้ามาสั่งข้าวสารจาก
สหกรณ์แล้วไปใส่ยี่ห้อ
ทางการค้าของตนเองส่ง
ออกจำหน่ายปีหนึ่ง ๆ มี
จำนวนไม่น้อยในปัจจุบัน

สำหรับประชาชน
โดยทั่วไปวันนี้มีโอกาสได้
บริโภคข้าวคุณภาพเหล่านี้

แล้ว โดยรัฐบาลได้จัดงาน วิถีข้าว วิถีไทย
บริเวณเสียดคลองผดุงกรุงเกษม ช้างทำเนียบ
รัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม-5 เมษายน 2568
ภายในงานจะมีข้าวและสินค้าแปรรูปจากข้าว
ของสหกรณ์มาจำหน่ายให้โดยตรงในราคาที่ไม่
ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนในทุกระดับชั้นของสังคม ทางกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ ได้
ร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จัดทำคูปองลด
ราคาสินค้าภายในร้านสหกรณ์ที่เข้าร่วม
โครงการ 10 เปอร์เซนต์ เพียงตัดคูปองจาก
หน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ แล้วนำไปแลกซื้อ
สินค้าข้าวได้ภายในงานก็จะได้สินค้าใน
ราคาที่ต่ำกว่าทันที.

ตัดหนี้สูญเกษตรฯ 10 มี.ค.

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ จะรายงานผลการปฏิบัติงานและแนวทางการดำเนินงาน (โรดแมป) ของกระทรวงเกษตรฯ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 10 มีนาคม ซึ่งหากเรื่องใดสามารถอนุมัติได้ ก็จะดำเนินการเป็นกรณีไป โดยจะมี 10 โครงการเสนอให้ ครม.พิจารณาอนุมัติ อาทิ โครงการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยการจำหน่ายหนี้สูญ วงเงิน 4,500 ล้านบาท โดยจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์เกษตรกรที่จะอยู่เงื่อนไขการตัดหนี้สูญ

นายชวลิตกล่าวว่า การปรับโครงสร้างการผลิตข้าวปี 2558-2560 ซึ่งจะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพผลผลิต การส่งเสริมข้าวตลาดเฉพาะ การลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง นอกจากนี้ยังมีเรื่องการปรับปรุงและออกกฎหมายเพิ่มเติม โดยแบ่งออกเป็นกฎหมายหลายส่วน 1.ร่าง พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่...) พ.ศ... 2.ร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับที่... พ.ศ... 3.ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ... 4.ร่าง พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ... 5.ร่าง พรบ.รายได้และสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ... และ 6.ร่าง พ.ร.บ.โคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ...

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การปฏิบัติในระดับพื้นที่

พลตรีอินทรีรัตน์ ขอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง การบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ว่า กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายให้หน่วยงานในพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดความชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ตลอดจนประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสังกัด ในการขับเคลื่อนแผนงานของกระทรวงฯ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย แผนการปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิต แผนการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ดิน และที่คืน และแผนแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างยั่งยืน

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี เข้าร่วมสัมมนา.

เกาะ: ข้าวเกษตร

๑๒ เกาะข้าวเกษตรประจำวันอังคารที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นาย 10 มีนาคม พ.ศ. 2558.... ○ นายวิศิษฐ์ ไร่ โอกาส กลั่นบุญชัย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ จันทร ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิม ร่วมเปิดเผยถึงการส่งเสริมให้สหกรณ์ดำเนิน พระเกียรติฯ นครราชสีมา เผยว่า ศูนย์ฯ การใน 4 ด้าน คือ 1. การแก้ไขกฎหมาย ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการ สหกรณ์ เพื่อจะทำให้การดำเนินงานของ ดูแลหม่อนไหม การจัดการความชื้นในโรง สหกรณ์มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 2. การ เลี้ยงไหม สำหรับการดูแลหม่อน ซึ่งเป็น จัดหาแหล่งเงินทุนที่จะมาช่วยสนับสนุน อาหารของหม่อนไหมโดยศูนย์ฯ ได้ดำเนิน การดำเนินงานของสหกรณ์ซึ่งได้มาจาก การจัดฝึกอบรมการจัดระบบน้ำในแปลง แหล่งเงินออมของสหกรณ์เอง 3. การสร้าง หม่อนพร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุอบรม ทั้งนี้ กระบวนการในการตรวจสอบสหกรณ์อย่าง ภายใต้อำนาจของสำนักพัฒนาและถ่าย เข้มแข็ง เพื่อป้องกันเหตุความเสียหายไม่ ทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม.... ○ นายนาโนซ ให้เกิดขึ้น และ 4. การส่งเสริมให้สหกรณ์มี รุ่งราตรี ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาประมง การดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่าง ทะเล เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อ ชิงธุรกิจการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร เป็นหลักปฏิบัติที่กำกับการสนับสนุนที่กการ เพื่อยกระดับคุณภาพและราคาให้กับสินค้า ทำการประมงและหนังสือกำกับการซื้อขาย รวมถึงพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ให้มีความ สิ้นค้าสัตว์น้ำ ที่ห้องประชุมสถาบันวิจัยเพาะ เข้มแข็ง โดยเน้นจะธุรกิจเกี่ยวกับข้าวและ เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา.... ○ นายปิติ ปาล์มน้ำนั้น.... ○ พงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการ “กิด ทางไทย”

แจกกองทุนฟื้นฟู ปลดหนี้เกษตรกร

กระทรวงเกษตรฯ - นายวัชรพันธุ์

จันทร์ขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า ที่ผ่าน
มา กองทุนฟื้นฟูฯ ได้เข้าแก้ไขปัญหาหนี้
และการฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนสมาชิกแล้วกว่า 500,000 ราย และ
บริหารจัดการหนี้แทนอีกกว่า 28,460 ราย
ช่วยรักษาที่ดินทำกินของเกษตรกรไว้กว่า
140,429 ไร่

นายวัชรพันธุ์กล่าวต่อว่า ส่วนที่เป็น
หนี้คิณนัคชาระ มีหลักเกณฑ์การชำระหนี้
แทนดังนี้ กรณีที่เป็นลูกหนี้สหกรณ์ จะ
ชำระหนี้แทนเมื่อคิณนัคชาระเกิน 3 ปี ขึ้น
ไป ส่วนหนี้ของสถาบันการเงินอื่นๆ เช่น
ธ.ก.ส. ธนาคารพาณิชย์ และนิติบุคคลต้อง
เป็นหนี้ที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี

นายวัชรพันธุ์กล่าวอีกว่า กองทุนฟื้นฟู
ฯ จะหาแนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพของ
ชีวิตเกษตรกรไทยในอนาคต เพื่อให้ขึ้น
หัดและแข่งขันบนโลกการค้ายุคใหม่อย่าง
ทัดเทียมและมีคุณภาพ

แก้ปัญหาหางค่างสต็อก

เมื่อ วันที่ 8 มี.ค. ที่ชุมนุมสหกรณ์ฯ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ สหกรณ์ฯ กว่า 40 แห่ง รวมตัวประชุมเพื่อแก้ปัญหาหางค่างสต็อกในโกดังกว่า 1,200 ตัน มูลค่ากว่า 75 ล้านบาท หลังจากที่องค์การสวนยาง (อศย.) ประมูลยางพาราในตลาดกลางอย่างกะทันหันตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งให้เหตุผลว่าเนื่องจากขณะนี้ เป็นฤดูกาลที่ยางผลัดใบ และได้ซื้อยางตามโครงการ

สร้างมูลค่าเพิ่มกับคนรักสุขภาพเสถียรภาพราคาขางไว้ เป็นปริมาณพอสมควรแล้ว ส่งผลให้ขางที่รอส่ง ประมูลขางในตลาดกลางค้างสต็อกจำนวนมาก โดยนายประทีป สุขสนาม ประธานกรรมการ ชุมชนสหกรณ์ฯ กล่าวว่า จากเหตุการณ์นี้ ทำให้สหกรณ์ทุกแห่งและชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เนื่องจากไม่มีตลาดรองรับขางหากแก้ปัญหาด้วยการส่งขายกับตลาดทั่วไป ซึ่งราคาขางแผ่นรมควันอยู่ที่ กิโลกรัมละ 53 บาทเท่านั้น และทำให้สหกรณ์ขาดทุน จึงอยากเรียกร้องให้ อศย.หาทางแก้ปัญหาและรับผิดชอบเรื่องดังกล่าว.

กลุ่มน้ำตาลลุยร้อง WTO ^{B12}

พรรคภูมิใจ สมาคมโรงงานน้ำตาล
สุพรรณ ดึงบักกระหวงอุตา หนุน
หลังร้อง WTO สางปมอินเดีย
อุดหนุนราคา

นายจักรมณท์ ฬาสุกวนิช รมว.
อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังร่วม
หารือกับ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาล
ทราย ว่า ผู้ประกอบการมีความ
กังวลกรณีราคาน้ำตาลทรายดิบใน
ตลาดโลกตกต่ำจนเหลือ 14 เซนต์/
ปอนด์ เป็นอย่างมาก และกำลัง
เผชิญปัญหาการเสียเปรียบด้าน
การส่งออกน้ำตาลไปขายในต่าง
ประเทศ เนื่องจากอินเดียมีมาตรการ
อุดหนุนการส่งออกน้ำตาลทรายที่

ราคา 64 เหรียญสหรัฐ/ตัน ทำให้
ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกตกลง
กว่า 2 เซนต์/ปอนด์ จึงอยากให้
รัฐบาลสนับสนุนผู้ประกอบการใน
การยื่นเรื่องต่อองค์การการค้าโลก
(WTO) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

“ผู้ประกอบการขอให้ช่วย
สนับสนุนในการยื่นเรื่องต่อ WTO
ซึ่งต่อไปเขาจะไปหารือกับกระทรวง
พาณิชย์ต่อ เพราะถ้ารัฐบาลอินเดีย
เป็นผู้อุดหนุนโดยตรง แต่ถ้าจะไป
ยื่นเรื่องในนามรัฐบาลก็จะกระทบ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทย
และอินเดีย จึงต้องร้องในนาม 3
สมาคม” นายจักรมณท์ กล่าว

ปัจจุบันไทยส่งออกน้ำตาลทราย
ในโควตา ค. สูงถึง 7 ล้านตัน ขณะที่
ที่น้ำตาลทรายดิบที่ส่งออกโดยบริษัท
อ้อยและน้ำตาลไทย หรือโควตา ข.
มีปริมาณกว่า 8 แสนตัน เมื่ออินเดีย
มีการอุดหนุนราคาจึงส่งผลกระทบต่อ
โดยตรงต่อการส่งออกของไทย

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการกังวล
เรื่องส่งออกน้ำตาลทรายไปญี่ปุ่น
เนื่องจากเสียเปรียบออสเตรเลียที่มี
มีข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน
แต่ไทยยังไม่มีจึงเสนอขอเป็นหัวข้อ
หลักในการเจรจาความตกลงหุ้น
ส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดไทย-ญี่ปุ่น
(JTEPA) ในเดือน เม.ย.นี้

สัมมนาปรับวิถีเกษตรกรไทย ก้าวทันตลาดการค้าเสรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ หรือ กองทุน FTA กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน และได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงเห็นความจำเป็นในการเร่งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร และเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ภาคกลาง ได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือของกองทุนฯ ตลอดจนผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งด้านบวกและลบอย่างถูกต้อง และนำไปสู่การปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันทั้งด้านการผลิต การตลาด และการค้าสินค้าเกษตรกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน

จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “กองทุน FTA : ปรับวิถีเกษตรกรไทย ก้าวทันตลาดการค้าเสรี” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ ขึ้น ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น.

‘คลัง-พาณิชย์’จ่อตั้งกรรมการ ฟ้องชดเชยขาดทุนจำนำข้าว

“วิษณุ”เผยคดี“ยิ่งลักษณ์-บุญทรง”ปมทุจริต
จำนำข้าว อาจรวมสั่งฟ้องศาลปกครอง “คลัง-
พาณิชย์”จ่อตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และกำหนดค่าเสียหายใน 1-2 วันนี้ “ประสาธน์”
กรรมการป.ป.ช.โอดปราบทุจริตเป็นงานขมขื่น
เตือนจนท.รัฐอย่าตามใจนักการเมือง

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงการฟ้องร้องเรียกชดเชยโครงการรับจำนำ
ข้าวจาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายก
รัฐมนตรี และพวก และกรณีทุจริตการระบาย
ข้าวแบบรัฐต่อรัฐของ (จีทูจี) ที่มีนายบุญทรง
เทริyakirมณ อธิบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ตกเป็นผู้ต้องหามี 2 กรณี และโจทก์
ที่จะฟ้องเป็นคนละโจทก์ ซึ่งคดีของนายบุญทรง
โจทก์คือกระทรวงพาณิชย์ ส่วนโจทก์ในคดี
ของนางสาวยิ่งลักษณ์ คือกระทรวงการคลัง
ซึ่งโดยปกติจะฟ้องศาลแพ่ง

แต่ขณะนี้กำลังพิจารณาอยู่ เนื่องจาก

ความผิดของฝ่ายหนึ่งจะมีผลกระทบต่ออีก
ฝ่ายหนึ่ง ตามกฎหมายอาจจะยื่นฟ้องรวมไป
ที่ศาลปกครองก็ได้ และแบ่งคนไว้ 3 พวกคือ
นักการเมือง ข้าราชการประจำ และเอกชน ซึ่ง
โดยหลักตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คดีให้ฟ้องที่ศาลปกครอง
แต่นั่นเป็นการฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตาม
ปกติถ้าฟ้องคนอื่นจะแยกไปคนละศาล แต่ถ้า
แยกคนละศาล ศาลก็ต้องมารอกันเอง เพราะ
มีความเกี่ยวพัน จึงอาจจะยื่นฟ้องไปที่ศาล
ปกครองเพราะถือว่าเป็นคดีเดียวกัน

“ขณะนี้กำลังดูอยู่ว่าจะทำได้หรือไม่ ซึ่งดูอยู่
ทุกกรณี ทั้งต้นเหตุและมูลเหตุ ทั้งการทุจริตรับ
จำนำข้าว ละเว้นไม่ระงับยับยั้งและการทุจริต
การระบายข้าว ศาลอาจจะรวมทั้งหมดเป็นคดี
เดียวกัน หรืออาจจะรวมบางคดีเข้าด้วยกัน
เพราะมีเรื่องที่เป็นทั้งข้อหาทางอาญา ไม่ว่าจะ

๑๖ อ่านต่อหน้า > 13

ต่อจากหน้า > 16

: คลัง

เป็นจำนำข้าว ปลอมปลอมและ และระบาย
ข้าวแค่ในทางแพ่งเป็นเรื่องเดียวกันคือละเมิด
จึงไม่ได้แยกข้อหาโดยข้อหาอายุความ 2 ปี
หากฟ้องศาลแพ่งมีอายุความเพียงปีเดียว”

ผู้สื่อข่าวถามว่าคดีทุจริตการระบายข้าว
รัฐต่อรัฐ ผู้ถูกฟ้องตามรายชื่อที่ถูกชี้มูลความ
ผิดของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ใช่หรือไม่ นาย
วิษณุ กล่าวว่า อาจจะมีการเพิ่มเติมหรือตัด
ทอนบางข้อก็ได้ แต่ขณะนี้ยึดรายชื่อดังกล่าว
ไว้ก่อน จึงได้แบ่งออกเป็น 3 พวก นักการเมือง
ข้าราชการประจำ และเอกชน แต่อาจจะมีพวก
ที่ 4 อีก ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เป็นต้น
ส่วนผู้ฟ้องนั้นบางรายจะถูกฟ้องโดยกระทรวง

การคลัง บางรายกระทรวงพาณิชย์เป็นโจทก์ แต่เวลาพูดรวมๆ จะพูดว่าฟ้องในนามรัฐบาล สุดท้ายก็สั่งให้อัยการคนเดียวยุติฟ้อง

ส่วนทั้ง 2 กระทรวงจะดำเนินการเมื่อไหร่ นั้น นายวิเชนุ กล่าวว่า เขาทำอยู่แล้วในเวลานี้ ภายใน 1-2 วันนี่ อาจจะต้องตั้งคณะกรรมการชุดแรก คือคณะกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริง และกำหนดจำนวนข้าวเสียหาย ไม่เกินสี่ปาดห์ นี้โดยกฎหมายกำหนดให้ต้องตั้งขึ้นเมื่ต่อจากนั้นจะส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการพิจารณาเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่อยู่ในระเบียบว่าด้วยการเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง มีอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธาน อัยการและกฤษฎีกา ร่วมเป็นกรรมการ

เมื่อถามว่าคณะกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริงและกำหนดจำนวนข้าวเสียหาย จะใช้เวลาดำเนินการนานหรือไม่ นายวิเชนุ กล่าวว่า ไม่นาน ได้คุยกันแล้ว หากฟ้องไม่ทั้งหมดอายุความต้องมีครบผิดชอบ คนรับผิดชอบคือเจ้า

หน้าที่ที่ดำเนินการ ซึ่งคดีมีอายุความ 2 ปีถึงเดือน ก.พ. 2560

ด้านคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานของกรรป.ค.ร.องส่วนท้องถิ่น ถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 โดยมีองค์กรรป.ค.ร.องส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เคยได้รับรางวัล อปท. จากป.ป.ช.เข้าร่วมจำนวน 28 แห่งเข้าร่วม โดยมีนายประสาธ พงษ์ศิริวินัย กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวบรรยายเรื่อง "ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 พ.ศ. 2556-2560" ตอนหนึ่งระบุว่า งานปราบปรามการทุจริตถือเป็นงานที่เข้มข้น ดังนั้น ป.ป.ช. จึงให้ความสำคัญกับงานป้องกันมากกว่าการปราบปราม เพราะการป้องกันการทุจริตจะทำให้คนมีทัศนคติด้วยความซื่อสัตย์ ซึ่งจะทำให้งานปราบปรามลดลง

โดยขณะนี้มี อปท. กว่า 300 แห่งร่วมลงนามกับ ป.ป.ช. ในการเป็นอปท. โปร่งใส และเป็นที่น่ายินดีว่าอปท. บางแห่งให้ความ

สำคัญกับความโปร่งใสในการบริหารงานท้องถิ่นมาก เช่น มีการถ่ายทอดการประชุมผ่านเสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบที่ประชุมหรือเรื่องอะไร และผู้บริหารท้องถิ่นแสดงความเห็นอย่างไร ซึ่งอปท. ใดมีความโปร่งใสมากเท่าใดยิ่งห่างไกลการทุจริตคอร์รัปชันมากเท่านั้น

นายประสาธ ยังกล่าวเตือนเจ้าหน้าที่รัฐว่าอย่าไปตามใจนักการเมือง เพราะจะโดนความผิดไปด้วย แต่ขณะนี้ไม่มีมาตรการกับบุคคลใดเป็นพยาน ซึ่งตั้งแต่กฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ ป.ป.ช. ได้กับบุคคลระดับเจ้าหน้าที่ไว้เป็นพยานกว่า 20 คดีแล้ว เพื่อให้ระดับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญให้อาผิดผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้บงการได้พร้อมกันให้เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนและร่วมมือกับโครงการดังกล่าวเพื่อให้โครงการนี้เดินหน้าไปได้ดี

เร่งพัฒนา-จัดเรตติ้งระบบสหกรณ์ไทยทั่วประเทศ

นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย ประเมินความเสี่ยงทางการเงิน การบริหารจัดการสหกรณ์ ตลอดจนจัดอันดับความเสี่ยงของสหกรณ์แต่ละแห่งที่นำเงินไปลงทุนประเภทต่างๆ หรือลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยง หรือหากตรวจพบสหกรณ์ใดมีพฤติกรรมนำเงินของสหกรณ์ในกิจกรรมหรือธุรกิจที่มีความเสี่ยงหรือผิดระเบียบสหกรณ์ และอาจสร้างความเสียหายให้กับสมาชิก เพื่อให้สมาชิกรับทราบและเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีบทบาทและหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีให้กับกลุ่มสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ปัจจุบันมีสหกรณ์ทุกประเภท จำนวน 8,161 แห่งทั่วประเทศ

โดยได้ทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในรูปแบบการบูรณาการร่วมกันในการจัดระดับชั้นสหกรณ์ทางการเงิน เพื่อให้ง่ายกับการตรวจสอบ โดยจำแนกออกเป็น ๓ ระดับ ซึ่งหากเป็นสหกรณ์ชั้นดีกรมจะทำหน้าที่คอยเป็นที่เลี้ยง ส่วนสหกรณ์ที่อยู่ในระดับพอใช้ และมีความเสี่ยง กรมจะต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดและเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้มแข็ง รวดเร็ว และโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

เร่งถ่ายโอนภารกิจรับรองมาตรฐาน

กรมวิชาการเดินเท้าส่งไม้ภาคเอกชนคาดปี'๕9คลุมทั้งระบบ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรมีเป้าหมายส่งเสริมให้หน่วยตรวจเอกชนดำเนินการตรวจติดตามแหล่งผลิตพืชผักและผลไม้ ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือจีเอพี (GAP) ไม่น้อยกว่า 10,000 แปลง ขณะเดียวกันยังมีแผนเร่งพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินแปลง GAP เป้าหมาย 300 คน เพื่อรองรับเกษตรกรที่มีแนวโน้มความต้องการเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม GAP เพิ่มขึ้น พร้อมสนับสนุนภาคเกษตรไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี (AEC) ในอนาคตอันใกล้ด้วย

ปัจจุบันมีเกษตรกรยื่นจดทะเบียนผู้ผลิตพืชผักและผลไม้ จำนวน 177,846 ฟาร์มทั่วประเทศ โดยกรมวิชาการเกษตรได้ตรวจรับรองแปลงปลูกพืชตามมาตรฐาน GAP แล้ว 157,249 ฟาร์ม รวมพื้นที่ 934,763 ไร่ หรือคิดเป็น 88% ที่เหลืออีก 12% อยู่ระหว่างการตรวจรับรองเพิ่มเติมและตรวจต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน ซึ่งใบรับรองพืชผัก GAP มีอายุ 2 ปี ส่วนไม้ผลมีอายุใบรับรอง 3 ปี

“ปี 2559 กรมวิชาการเกษตรได้มี

แผนขยายขอบข่ายการถ่ายโอนภารกิจการตรวจต่ออายุใบรับรองและตรวจเพื่อการรับรองมาตรฐานให้กับภาคเอกชนเพิ่มเติม รวมถึงองค์กรหรือหน่วยงานในส่วนภูมิภาคหรือสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตพืชผักและผลไม้ทั้งระบบ ขณะเดียวกันยังช่วยลดภาระและประหยัดงบประมาณภาครัฐในการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มด้วย” นายอนันต์กล่าว

ทางด้าน นายวัชรินทร์ อุนนิสากร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินของกรมวิชาการเกษตรมีค่อนข้างจำกัด ประมาณ 600 คน ประกอบกับ

ผู้ตรวจประเมินแปลง GAP ของเอกชนยังมีน้อย จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินแปลง GAP

“ที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินแปลง GAP สำหรับบุคคลภายนอกไปแล้ว 300-400 คน อนาคตหากสามารถถ่ายโอนภารกิจการตรวจติดตามแปลง GAP ให้กับหน่วยตรวจเอกชนได้เพิ่มมากขึ้น จะทำให้การตรวจต่ออายุใบรับรองและตรวจรับรองแปลงใหม่ได้รวดเร็วขึ้น และทำให้แหล่งผลิตพืชผักและผลไม้ของไทยได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยการันตีคุณภาพสินค้าเกษตรและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศได้ นอกจากนี้ยังจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับพืชผักและผลไม้ไทยในตลาด AEC และตลาดโลกได้อีกด้วย” นายวัชรินทร์ กล่าว